

TIẾP TỤC KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ...

(Tiếp theo trang 1)

thời gian cách ly ở tỉnh ngoài về; người đi trên các phương tiện công cộng, cá nhân về tỉnh... Tăng cường quản lý, giám sát các trường hợp từ địa phương khác về, toàn tỉnh đã rà soát được 14.874 người, trong đó 1.296 người về từ vùng cấp độ 4, 1.528 người về từ vùng cấp độ 3 và 12.050 người về từ vùng cấp độ 1, cấp độ 2. Các biện pháp quản lý, giám sát dự phòng tại cộng đồng, các cơ sở trên địa bàn được duy trì song vẫn có một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến ngày 31/10 Thái Bình đã thực hiện 799.696 mũi tiêm. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19 hơn 52,8%. Dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát, tuy nhiên, với di biến động dân cư rất lớn hiện nay, nguy cơ dịch xâm nhập, bùng phát trên địa bàn tỉnh bất cứ lúc nào.

Các cấp, ngành, nhất là các xã, phường, thị trấn phải xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ trên hết, trước hết

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, ý thức chấp hành của người dân, dịch Covid-19 vẫn đang được kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận, biểu dương ý thức chấp hành của các công dân khi từ tỉnh ngoài về đã chủ động, kịp thời khai báo y tế, trên cơ sở đó ngành Y tế đã đưa ra các biện pháp cách ly phù hợp, kịp thời, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch trên địa bàn tỉnh. Nhấn mạnh nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan vào địa bàn tỉnh rất cao và sau nhiều ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, một bộ phận cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng, người dân phải khai báo ngay với cơ quan y tế. Sau khi tiếp nhận thông tin khai báo y tế phải test nhanh ngay và thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp. Cán bộ, nhân viên y tế thực hiện tốt việc trực 24/24 giờ; bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với các trường hợp nguy cơ. Với lái xe taxi chở người từ vùng nguy cơ cao về phải thực hiện khai báo, ghi chép lịch trình và lưu thông tin khách hàng.

Kiểm soát chặt các trường hợp nguy cơ, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, đám cưới, đám tang

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất quan



Các đại biểu dự họp.

Ảnh: NGOC TRÂM

điểm tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, triệt để, kịp thời người đến, về tỉnh. Trong thời điểm này, trước khi đến, về Thái Bình từ các địa phương có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, người dân phải khai báo ngay với cơ quan y tế. Sau khi tiếp nhận thông tin khai báo y tế phải test nhanh ngay và thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp. Cán bộ, nhân viên y tế thực hiện tốt việc trực 24/24 giờ; bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với các trường hợp nguy cơ. Với lái xe taxi chở người từ vùng nguy cơ cao về phải thực hiện khai báo, ghi chép lịch trình và lưu thông tin khách hàng.

đến, ở và có phương án xử lý khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch; nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch. Đối với việc cưới, việc tang, các địa phương cần tăng cường vận động, tuyên truyền người dân tổ chức đám cưới, đám tang đơn giản, hạn chế tối đa số lượng khách đến, về; khuyến cáo không nên mời khách từ các địa phương có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng về, ghi danh sách người đến dự. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Tăng cường xét nghiệm, có phương án điều trị tại cơ sở

Về việc xét nghiệm Covid-19, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, nhất là các xã, phường, thị trấn phải xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ trên hết, trước hết. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất quan

trung cao độ cho việc lấy mẫu xét nghiệm, bảo đảm nhanh nhất, kết quả sớm nhất. Về việc điều trị, phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế triển khai phương án điều trị tại cơ sở. Bên cạnh đó, phải chủ động tìm nguồn vắc-xin phòng Covid-19 và đẩy nhanh tiến độ tiêm. Thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tăng cường kiểm tra (định kỳ, đột xuất) việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bảo đảm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tránh tạo tư tưởng chủ quan, lơ là để dịch xâm nhập, lây lan trong cộng đồng.

Công an tỉnh chi đạo lực lượng toàn ngành nắm chắc di biến động dân cư, phát hiện, điều tra, truy vết nhanh các trường hợp nguy cơ. Ngành Giáo dục và Đào tạo có phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các trường học.

CÔNG BỐ QUY HOẠCH...

(Tiếp theo trang 1)

Đến năm 2030, ngành đường sắt đặt mục tiêu vận chuyển hàng hóa đạt 11,8 triệu tấn, chiếm thị phần khoảng 0,27%; khối lượng vận chuyển hành khách đạt 460 triệu khách, chiếm thị phần 4,40%. Dự kiến, tổng nhu cầu vốn cho các dự án đường sắt đến năm 2030 khoảng 240.000 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước, ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đến năm 2050, quy hoạch xác định tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ hoàn thành cùng với các tuyến đường sắt mới tại khu đầu mối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt kết nối các cảng biển, khu công nghiệp, Tây Nguyên, đường sắt ven biển, kết nối quốc tế. Mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2050 gồm 25 tuyến với chiều dài 6.354km.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Chính phủ sẽ ban hành cơ chế khuyến khích tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, có cơ chế khai thác quỹ đất (nhất là tại các ga đường sắt) để huy động nguồn vốn, phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Về nguồn lực đầu tư, Chính phủ tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ quốc tế; sử dụng vốn đầu tư có trọng tâm vào các công trình đường sắt có tính lan tỏa. Đồng thời, Chính phủ sẽ đẩy mạnh xã hội hóa trong kinh doanh đường sắt, dịch vụ hỗ trợ vận tải; thu hút các thành phần kinh tế, kể cả nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phương tiện vận tải, công trình hỗ trợ như ke ga, kho, bãi hàng, phương tiện xếp dỡ...

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Bên cạnh đó, các xã, thị trấn mở rộng trồng giống lúa diện tích rau màu ưa lạnh bảo đảm quá trình luân canh, gối vụ đạt 2 - 3 lứa rau màu, phần đầu đạt 850ha, nguồn giống do huyện cấp.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân tập trung huy động máy móc, phương tiện gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh ngay từ đầu tháng 11; phối hợp với đơn vị cung ứng tổ chức mua, tiếp nhận, cấp phát giống cây trồng hỗ trợ cho nông dân kịp thời, đầy đủ; các ngành chuyên môn của huyện chỉ cần bộ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây vụ đông; xây dựng phương án quảng bá sản phẩm, chủ động liên kết, hợp đồng với các đơn vị tiêu thụ nông sản cho nông dân trong bối cảnh chi phí cho sản xuất lớn, giá vật tư đang tăng cao.

Tại hội nghị, UBND huyện đã đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11; bổ khuyết một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai công tác tuyển quân năm 2022.

BÀN GIAO ĐẤT QUỐC PHÒNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 1/11, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao 2 cơ sở nhà, đất cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Tiên Hải (cơ sở cũ) về địa phương quản lý. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiệu tướng Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại

diện một số đơn vị Bộ Quốc phòng, số, ngành, địa phương. Tại hội nghị, đại diện Bộ CHQS tỉnh đã công bố các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt trước phương án sắp xếp lại, xử lý 2 cơ sở nhà, đất do Bộ CHQS tỉnh Thái Bình quản lý và quyết định của Bộ Tài chính về việc chuyển giao cơ sở nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý. Theo đó, Bộ Quốc phòng chuyển giao 21.530m² đất và 13.939m² sân xây dựng thuộc cơ quan

Bộ CHQS tỉnh Thái Bình (trụ sở cũ) tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình và 3.092m² đất, 1.364m² sân xây dựng thuộc Ban CHQS huyện Tiên Hải (cũ) tại huyện Tiên Hải sang UBND tỉnh Thái Bình quản lý, xử lý do các đơn vị trên không có nhu cầu sử dụng, đã di chuyển ra vị trí mới. UBND tỉnh đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, quản lý cơ sở nhà, đất. Phát biểu tại hội nghị, Thiệu tướng Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá

cao nỗ lực của tỉnh Thái Bình trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đồng thời đề nghị các cấp chính quyền và đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất đúng mục đích, góp phần nâng cao hiệu quả, chỉnh trang mỹ quan đô thị của địa phương. Đồng chí mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục tạo điều kiện, quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng trong chiến lược xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh và của Quân khu. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm

ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 với công tác quốc phòng, quân sự địa phương của Thái Bình. Sau khi tiếp nhận bàn giao, UBND tỉnh sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, sử dụng tài sản ban giao đúng mục đích, theo đúng quy định của pháp luật. Tại hội nghị, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký nhận, bàn giao đất quốc phòng về địa phương quản lý giữa lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường.

TRINH CƯỜNG

KIẾN XƯƠNG Chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện Kiến Xương khá lớn: đàn lợn 40.484 con, đàn trâu, bò 4.118 con, đàn gia cầm 826.763 con; toàn huyện có 151 trang trại chăn nuôi. Trước tình hình một số địa phương trong tỉnh xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi và những diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện trong dịp đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được tình hình, mức độ nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm không để người dân hoang mang nhưng cũng không chủ quan trước tình hình dịch. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn, tổ dân phố chủ động giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của đàn lợn tới tận hộ, trại chăn nuôi; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp dịch bệnh phát sinh, không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ lợn; chỉ nhập lợn rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch về chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ trên địa bàn. Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm từ ngày 25/10 - 25/11/2021 theo kế hoạch của huyện và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm trên đàn lợn, lấy mẫu xác minh dịch bệnh, tham mưu kịp thời các biện pháp xử lý, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa và xử lý khi dịch bệnh xảy ra.

THU THỦY

Dư nợ chương trình cho vay học sinh, sinh viên đạt hơn 109 tỷ đồng

Được triển khai từ tháng 9/2007, đến nay chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là 1 trong 10 chương trình cho vay đem lại hiệu quả cao của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh. Đến hết tháng 9/2021, trên địa bàn tỉnh có 3.503 khách hàng đang vay vốn từ chương trình với tổng số 3.662 học sinh, sinh viên; tổng dư nợ cho vay đạt 109,644 tỷ đồng, đạt 90,58% kế hoạch năm 2021, trong đó các huyện có dư nợ cao là Thái Thụy hơn 27 tỷ đồng, Hưng Hà 22 tỷ đồng, Tiên Hải gần 21 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, do tác động của dịch Covid-19, các trường học, cơ sở đào tạo chuyển sang học trực tuyến hoặc phải thực hiện giãn cách xã hội nên không có điều kiện cung cấp kịp thời bản chính giấy xác nhận làm cơ sở để Ngân hàng CSXH giải ngân nguồn vốn. Chính vì thế, mặc dù doanh số thu nợ của chương trình trong 9 tháng đạt gần 34 tỷ đồng nhưng số tiền giải ngân mới chỉ đạt hơn 18 tỷ đồng. Vừa qua, Ngân hàng CSXH cho phép sử dụng giấy xác nhận là bản scan hoặc ảnh chụp có dấu đỏ gửi từ hình thư điện tử của nhà trường đến hình thư điện tử của Ngân hàng CSXH nơi cho vay trong trường hợp nhà trường không thể cung cấp kịp thời bản chính giấy xác nhận cho học sinh, sinh viên do đang trong thời gian giãn cách xã hội hoặc thực hiện học trực tuyến. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân chương trình, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi của Chính phủ để trang trải chi phí học tập.

MINH HƯƠNG

THÀNH PHỐ Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội

Giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), thời gian qua, Công an thành phố Thái Bình luôn nỗ lực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định thành phố Thái Bình là địa bàn trung tâm, thường xuyên diễn ra các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, Công an thành phố đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Công an tỉnh, phát huy vai trò tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các mặt công tác, vừa bảo đảm ANCT, TTATXH vừa phòng, chống dịch Covid-19. Công an thành phố đã triển khai sâu rộng, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn; qua đó, huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị, toàn dân trong việc ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm. Cùng với đó, tăng cường công tác bảo vệ an ninh kinh tế, nắm chắc tình hình, hoạt động của các doanh nghiệp, từ đó kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an ninh đô thị, nhất là những vấn đề mới phát sinh trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện một số dự án..., để xuất phương án giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh trong nhân dân. 9 tháng đầu năm 2021, tình



Công an phường Đề Thám kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh mặt đường Lý Bôn không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

hình TTATXH trên địa bàn thành phố cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, từng địa điểm, địa bàn vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Đã xảy ra 103 vụ phạm pháp hình sự, trong đó điều tra làm rõ 88 vụ, bắt, xử lý 231 đối tượng. Phát hiện, bắt giữ 12 vụ, 63 đối tượng có hành vi đánh bạc; bắt, khởi tố 1 vụ môi giới mại dâm; bắt 73 vụ với 89 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đấu tranh thành công 6 chuyên

án, triệt xóa 1 băng nhóm, 5 ổ nhóm, trong đó có nhiều ổ nhóm đối tượng hoạt động trong cấp, cướp, cướp giật tài sản với tính chất chuyên nghiệp, manh động, liều lĩnh, hoạt động liên huyện, về liên tỉnh. Qua đó đã làm chuyển biến tích cực tình hình TTATXH trên địa bàn. Điển hình như triệt xóa thành công nhóm đối tượng Lê Văn Muốn và Hoàng Xuân Thủy gồm 13 đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản, tàng trữ trái phép chất

ma túy; băng nhóm Nguyễn Văn Cường (Cường Dụ) và Nguyễn Ngọc Anh (Toàng Ve) cầm đầu, hoạt động liên quan đến bảo kê, có ý gây thương tích, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy; ổ nhóm 7 đối tượng từ 15 - 18 tuổi, trú tại địa bàn thành phố thực hiện 7 vụ cướp tài sản với tính chất manh động, sử dụng hung khí đe dọa người đi đường vào ban đêm và cướp tài sản trên địa bàn thành phố Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng...

MINH NGUYỆT